

สรุปรายงาน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชน
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

สรุปการสัมมนา ผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๓๐	คน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๘	คน
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา	จำนวน	๘๒	คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองนายกเทศมนตรี (นายสมศักดิ์ พุ่มพวง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

วาระที่ ๒ สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ ปัญหาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

๑) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ สรุปสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

สถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี

ในภาพรวมสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยอยู่ในขั้นความรุนแรงระดับที่ ๓ และระดับที่ ๔ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี

สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

๑. ด้านการผลิตไม่ปรากฏสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

๒. ด้านการนำเข้า การส่งออกและการลำเลียง ใช้เส้นทางลำเลียงยาเสพติดทางภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำยาเสพติดมาพักในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

๓. ด้านการค้าและชนิดของตัวยาเสพติด

๓.๑ ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ได้แก่ ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์ กระท่อม และสารระเหย

๓.๒ วิธีการซื้อ - ขาย ผู้ค้าจะติดต่อซื้อขายทางโทรศัพท์ผ่านระบบไลน์ หรือระบบเฟซบุ๊ก

๓.๓ ราคายาเสพติด ได้แก่ ยาบ้าราคาเม็ดละ ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท ยาไอซ์ราคากรัมละ ๑,๕๐๐ - ๒,๒๐๐ บาท / แบ่งขายราคาต่อกละ ๕๐๐ บาท กัญชาแห้งห่อเล็กราคาห่อละ ๑๐๐ บาท และกระท่อมราคา ๘๐ บาท / ๑๐๐ ใบ

๓.๔ เครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ เรือนจำโดยยังคงมีบทบาทในการสั่งซื้อยาเสพติด

๔. หมู่บ้าน / ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๔.๑ อำเภอเมืองนนทบุรี

๔.๒ อำเภอปากเกร็ด ได้แก่ เมืองทองธานี, ซอยวัดกู่, ซอยประเสริฐอิสลาม, ตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ ๔, ตำบลบางตะไนย์หมู่ที่ ๓, วัดตำหนักเหนือฝั่งตะวันตก, ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันทน์ ๓ และชุมชนบ้านใหม่สมานฉันทน์ ๔ โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๓ อำเภอบางบัวทอง

ขณะนี้กลุ่มวัยรุ่นและเด็กนักเรียนนำยาแก้ปวด ترامาดอลผสมกับเครื่องดื่มทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นและเด็กนักเรียน ขอให้ประธานกรรมการชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในชุมชนช่วยดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลยาเสพติด

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จิงตระกูล) สำนักงานปปส.ภาค ๑ มีนโยบายที่จะนำเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปติดตั้งภายในเรือนจำหรือไม่ เนื่องจากภายในเรือนจำยังคงมีผู้ค้าส่งการทางโทรศัพท์ติดต่อเครือข่ายภายนอกในการซื้อขายยาเสพติด

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ กรณีในเรือนจำยังคงมีผู้ค้าส่งการทางโทรศัพท์ติดต่อเครือข่ายภายนอกในการซื้อขายยาเสพติด ขณะนี้ได้ดำเนินการนำผู้ค้ารายสำคัญไปขังรวมกันที่เรือนจำเขาบิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในเรือนจำได้มีการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ค้าที่อยู่ในเรือนจำ ถึงแม้จะนำเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปติดตั้งแล้ว แต่ภายในเรือนจำยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้สัญญาณสามารถเสียดลอดออกไปภายนอกได้ เช่น ช่องเล็กช่องน้อยที่อยู่ในเรือนจำ ญาติมาเยี่ยมผู้ต้องหาหรือการส่งสัญญาณให้ผู้ต้องหาออกมาพบญาติ เป็นต้น ซึ่งในขณะนี้กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายทำให้เรือนจำเป็นเรือนจำสีขาว โดยสั่งการให้เรือนจำทุกแห่งระดมกวาดล้าง ตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายหรือโทรศัพท์เสียดลอดเข้าไปในเรือนจำได้ ในส่วนของสำนักงานปปส.ภาค ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การทำประวัติผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหารายสำคัญๆ และวางแหล่งข่าวภายในเรือนจำสำคัญๆ ฯลฯ

ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันทน์ ๗ (พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ โภชนงค์) สำนักงานปปส.ภาค ๑ เคยตรวจพบและจับกุมผู้ผลิตยาเสพติดรายย่อยที่ใช้เครื่องจักรเล็กๆทำการผลิตวันละประมาณ ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ เม็ด หรือไม่

นายชาติรี จันแรง ผู้แทน ปปส. ภาค ๑ มีการตรวจพบและจับกุมผู้ผลิตยาเสพติดรายย่อยที่ใช้เครื่องจักรเล็กๆทำการผลิตได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำการผลิตยาบ้าโดยการบีบด้วยมือ และที่อำเภอบางบัวทองผลิตยาบ้าปลอมโดยนำยาพาราเซตามอลผสมสีโดยใช้ปากกาทำบล็อกลงในการผลิต

นายชาติร์ จันแรง ผู้แทน ปปส.ภาค ๑ ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา

๓) ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปัจจุบันนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนป้ายเหลืองประมาณ ๕๕๘ คัน คือวินวัดกู่ และวินเจซี เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะยังคงชำระค่างวดรถจักรยานยนต์

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จึงตระกูล) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะนทบุรี การเคหะเอื้ออาทร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางเข้าออกของการเคหะนทบุรี การเคหะเอื้ออาทร ต้องโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวน ๒ ต่อ คือ ต่อที่ ๑ จากปากซอยวัดกู่ - ปากซอยการเคหะฯ ต่อที่ ๒ คือจากปากซอยการเคหะฯ - จุดหมายปลายทาง ส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สำหรับการรับ - ส่งผู้โดยสารของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินวัดกู่ และวินการเคหะฯ ในเบื้องต้นอำเภอปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และกรมการขนส่งทางบกนทบุรี ได้มีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

๑. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวัดกู่สามารถรับผู้โดยสารจากปากซอยวัดกู่เข้าไปส่งในการเคหะฯ ได้ แต่หากกลับห้ามรับผู้โดยสารจากการเคหะฯ ออกมาปากซอยวัดกู่

๒. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างการเคหะฯ สามารถรับผู้โดยสารจากการเคหะฯ ออกมาปากซอยวัดกู่ได้ แต่หากกลับห้ามรับผู้โดยสารจากปากซอยวัดกู่เข้าการเคหะฯ

ขอฝาก นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด ช่วยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในการเคหะฯ เป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด สำหรับกรณีประชาชนที่ใช้เส้นทางเข้าออกของการเคหะนทบุรี การเคหะเอื้ออาทร ต้องโดยสารรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวน ๒ ต่อส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จะตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสมศักดิ์ ต่างใจ ประธานชมรมวินมอเตอร์ไซค์อำเภอปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๔ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครปากเกร็ด

นางสุขศรี เดชฤดี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด รายงานผล
การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ในรอบระยะเวลา ๒ เดือนที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด
ได้อนุมัติโครงการจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลสถานทอง จำนวน ๑๘๒,๕๐๐ บาท (ต่อยอดครั้งที่ ๒)

๑.๒ โครงการของผู้พิการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเคหะนนท์ จำนวน ๑๙๙,๙๒๕ บาท

๑.๓ โครงการของผู้พิการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเคหะนนท์ จำนวน ๑๙๗,๖๕๐ บาท

รวมเป็นเงินที่อนุมัติโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๐,๐๗๕ บาท

๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ขอเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาในการส่ง
โครงการขอรับการสนับสนุนของสมาชิกจากเดิมภายในวันที่ ๕ ของเดือน เป็นวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยในช่วง
วันที่ ๑๖ - สิ้นเดือน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด จะดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนถัดไป
หากโครงการที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินสนับสนุนภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนถัดไป โดยรวมรอบระยะเวลา
ในการส่งโครงการ - การอนุมัติโครงการจำนวน ๔๕ วัน

นางสุขศรี เดชฤดี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภopakเกร็ด

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษฐนนท์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภopakเกร็ด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเดินทางมา
เยี่ยมชมกิจการสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภopakเกร็ด และคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน
ปากเกร็ดร่วมใจ ๒ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และคณะในวันและเวลาดังกล่าว

๒. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภopakเกร็ด กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ ๑๔ ปี
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยภายในงานมีการจัด
กิจกรรมการออกบูธของธนาคารออมสิน บูธคลินิกของกองทุนฯ และบูธกลุ่มอาชีพ ฯลฯ ในช่วงภาคค่ำมีการสังสรรค์

และร่วมรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน รวมทั้งการประกวดเททีแห่งความรัก ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๓. ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีชุมชนที่จัดตั้งใหม่จำนวน ๒๖ ชุมชน โดยมีชุมชนที่ผ่านขบวนการเปิดเวทีประชุมประชาคมแล้วและจะได้รับการขึ้นทะเบียนกองทุนชุมชนและอนุมัติเงินล้านใหม่จากบอร์ดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๘ กองทุน ได้แก่ กองทุนชุมชนเสริมสุขนคร, กองทุนไทยสมุทร, กองทุนสหกรณ์ ๓, กองทุนประชานิเวศน์ ๒ ระยะ ๓, กองทุนพบสุข, กองทุนบางตลาดพัฒนา ๑๑, กองทุนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๖ และกองทุนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๗ สำหรับชุมชนที่ดำเนินการเปิดเวทีประชุมประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๖ ชุมชน แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารขอให้ประธานกองทุนเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำหรับชุมชนที่เหลืออีก ๑๒ ชุมชน ขอฝากประธานกรรมการชุมชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปิดเวทีประชุมประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนกองทุนและอนุมัติเงินล้านใหม่ซึ่งจะได้นำมาพัฒนาชุมชน โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในชุมชน

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๙ (นายธำรงค์ จันทร์สุกรี) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๕ ได้ดำเนินการเปิดเวทีประชุมประชาคมเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ดช่วยติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนของชุมชนดังกล่าว

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษฐนนท์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด เครือข่ายกองทุนฯ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด โดยคณะอนุกรรมการจะช่วยขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ถูกต้องตรงตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีนายอำเภอปากเกร็ดเป็นประธานพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดเป็นเลขานุการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการแต่งตั้งฯ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

นายเอกศิษฐ์ ศรีวิเศษฐนนท์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วาระที่ ๕ ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขปโภคในชุมชน (หน่วยงานสาธารณสุขปโภคที่เกี่ยวข้อง)

๑) สำนักงานการประปานครหลวง นนทบุรี

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปานครหลวงนนทบุรี การประชุมในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาชุมชนประชาชนแจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประปานครหลวงนนทบุรี ดังนี้

การประปานครหลวงนนทบุรี วางท่อประปาแบบท่อพลาสติกสอดผ่านเข้าไปในท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านประชาชน ทำให้ไม่สามารถลอกท่อระบายน้ำได้ โดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเขียนแบบการวางท่อประปาใหม่และได้ทำสัญญาตกลงจ้างกับผู้รับจ้างในการดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการ

วางท่อประปาบริเวณดังกล่าวได้ในเร็วๆ นี้ รวมทั้งประสานให้เจ้าหน้าที่ที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนเริ่มดำเนินงาน ทุกครั้งต้องประสานงานกับประธานหมู่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน หรือประชาชนทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ำ

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จิงตระกูล) ขอฝากการประสานครหลวงนนทบุรี ช่วยกำกับดูแล นายช่างผู้ควบคุมงานของการประปาครหลวงนนทบุรี ให้ควบคุมผู้รับจ้างดำเนินงานตามแบบที่การประปาครหลวงนนทบุรี วางไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีผู้รับจ้างบางรายลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยวางท่อประปาถอดท่อระบายน้ำ หรือตัดท่อระบายน้ำออกแล้ววางท่อประปาแทน ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนที่ใช้น้ำ

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปาครหลวงนนทบุรี จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ดูแลนายช่างผู้ควบคุมงานของการประปาครหลวงนนทบุรี ให้ควบคุมผู้รับจ้างดำเนินงานตามแบบที่การประปาครหลวงนนทบุรี วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนที่ใช้น้ำ

ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๙ (นายธำรงค์ จันทร์สุกรี) ภายในหมู่บ้าน ช.รุ่งเรืองและหมู่บ้านใกล้เคียง ในชุมชน การประปาครหลวงนนทบุรี วางท่อประปากัดขวางท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ขอความอนุเคราะห์การประปาครหลวงนนทบุรี ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปาครหลวงนนทบุรี กรณีหมู่บ้าน ช.รุ่งเรืองและหมู่บ้านใกล้เคียงในชุมชน การประปาครหลวงนนทบุรี วางท่อประปากัดขวางท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบรวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะประสานประธานกรรมการชุมชนในการดำเนินการ

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จิงตระกูล) ในขณะนี้การประปาครหลวงนนทบุรี ลดแรงดันของน้ำประปาสูงหรือไม่ เนื่องจากน้ำประปามีแรงดันน้อย

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปาครหลวงนนทบุรี ในขณะนี้การประปาครหลวงนนทบุรี มีมาตรการแนวทางในการประหยัดน้ำประปาให้มากที่สุด เพื่อรับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยการลดแรงดันของน้ำประปา

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จิงตระกูล) ปัจจุบันนี้น้ำทะเลได้หนุนขึ้นมาเลยจังหวัดนนทบุรี อาจจะถึงจังหวัดปทุมธานี การประปาครหลวงนนทบุรี มีแนวคิดที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำให้เหนือจังหวัดปทุมธานีขึ้นไป เพื่อผลิตน้ำประปาส่งตามท่อป้อนให้กับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปาครหลวงนนทบุรี รัฐบาลชุดก่อนเคยมีนโยบายให้การประปาครหลวง ดำเนินการก่อสร้างโรงกรองน้ำบริเวณทางต้นน้ำที่จังหวัดพิษณุโลกแต่การประปาครหลวง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมี พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิในการที่จะทำการเกี่ยวกับการประปา โดยในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างการประปาครหลวง กับการประปาส่วนภูมิภาค

นายธวัชชัย สง่าเพชร ผู้แทนสำนักงานการประปาครหลวงนนทบุรี ยินดีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา

๓) สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา

๔) การไฟฟ้านครหลวง

นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมชุนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๗ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง ช่วยดำเนินการส่งบิลค่าไฟฟ้าให้กับมือเจ้าของบ้านเลขที่ ๑๒๖/๑๑ การเคหะนนทบุรี เนื่องจากเจ้าของบ้านมีปัญหาทางสายตา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบ้านเลขที่ดังกล่าวได้ติดตั้งกล่องรับเอกสารแล้ว การไฟฟ้านครหลวง ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งบิลค่าไฟฟ้าให้ส่งบิลค่าไฟฟ้าลงกล่องรับเอกสาร

๒. ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี ๒ เส้าไฟฟ้าหักและเอียง บริเวณหมู่บ้านจรรยาวิเวศน์ ซอย ๖ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเส้าขององค์การโทรศัพท์ ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ประสานเพื่อดำเนินการแล้วและในขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓. ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ ๑ บริเวณซอยสันติภาพ (ช๖/๒/๔) ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างทางเรียบร้อยแล้ว

ชุมชุนบางตลาดพัฒนา ๑๐ แจ้งว่าการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตัดต้นไม้ในชุมชนแต่ไม่

ชนเก็บซึ่งทางชุมชนได้เก็บบางส่วนแล้วแต่ยังไม่หมด ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง ช่วยดำเนินการ นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ขอขอบคุณประธานกรรมการชุมชน บางตลาดพัฒนา ๑๐ ที่ช่วยแจ้งข้อมูลให้ทราบ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาตกลงการจ้างของผู้รับจ้าง ในการดำเนินการ หากผู้รับจ้างรายใดไม่ทำตามข้อตกลงจะติดตามผู้รับจ้างมาตักเตือนและให้กลับไปดำเนินการ ในพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งถ้าผู้รับจ้างไม่ทำตามข้อตกลงบ่อยๆ การไฟฟ้านครหลวง จะลงโทษ ตามระเบียบโดยการเลิกจ้าง เพื่อไม่ให้การไฟฟ้านครหลวงเสียหายพจน์ และสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน หากประธานกรรมการชุมชนท่านใดพบเห็นการกระทำดังกล่าว ขอความร่วมมือโปรดประสานโดยตรงได้ที่ แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย โทร. ๐ ๒๙๐๒ ๕๒๔๗ ในเวลาราชการและ ๐ ๒๙๐๒ ๕๒๑๑ และ ๐ ๒๙๐๒ ๕๓๑๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ชุมชุนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จึงตระกูล) ช่วงฤดูร้อนนี้การไฟฟ้านครหลวง มีโครงการล้างแอร์คอนดิชั่นหรือไม่

นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ชุมชนใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการล้างแอร์คอนดิชั่นกับการไฟฟ้านครหลวง ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐๐ บาท โปรดประสานโดยตรงได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. ๑๑๓๐

นายวรวิทย์ อนันต์มนตรีโชค ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง ยินดีรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุง

การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย โพธิเวชกุล ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายงานผลความคืบหน้า การก่อสร้างทางจักรยานใต้ทางด่วนระหว่างถนนงามวงศ์วาน – ถนนแจ้งวัฒนะ ดังนี้

การก่อสร้างทางจักรยานใต้ทางด่วนระหว่างถนนงามวงศ์วาน – ถนนแจ้งวัฒนะจะดำเนินการก่อสร้างเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

■ ช่วงที่ ๑ จากถนนงามวงศ์วาน – ถนนสามัคคี ขณะนี้อยู่ระหว่างการบดอัด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

■ ช่วงที่ ๒ จากถนนสามัคคี – ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มดำเนินการภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย โพธิเวชกุล ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยินดีรับฟังปัญหาข้อร้องเรียน จากประธานกรรมการชุมชน เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖) ทางหลวงชนบท นนทบุรี

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ

๗) สำนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (สาขาปากเกร็ด)

ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ

วาระที่ ๖ ผลการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

สืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ในวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีชุมชนเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแนบท้าย หากมีข้อสงสัยติดตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ได้มีการประชุม เพื่อติดตามปัญหาให้กับชุมชน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

วาระที่ ๗ เรื่องจากส่วนราชการ

กองสวัสดิการสังคม

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เทศบาลนครปากเกร็ด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นสำหรับประชาชนในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

- หลักสูตรการทำวาฟเฟิล

ขอให้ประธานกรรมการชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓ - ๗๒๖ โทรสาร ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ - ๑๔ ต่อ ๗๒๓ ในวันและเวลาราชการ

- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๕๘

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสภาพปัญหาพื้นฐานของประชาชนในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้ดำเนินการจัดอบรม ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้ชุมชนที่ได้รับแบบสำรวจข้อมูลฯ ไปดำเนินการแล้วหาก ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ส่งคืนกองสวัสดิการสังคม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป

- ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ขอให้ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาล สนับสนุนงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘ ให้กองสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อจะได้ออกไปจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการ

- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ขอความร่วมมือให้ทุกชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาล มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เทศบาล จัดขึ้น โดยสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการดังกล่าว อย่างน้อยชุมชนละ ๑ ด้าน คือ ด้านความสะอาดและ สภาพแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลได้กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในการตัดสินการประกวดจำนวน ๙ ด้าน สำหรับชุมชนที่จะได้รับรางวัล “ชุมชนพัฒนายอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๘” จะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาชุมชน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้เป็นเงินอุดหนุนชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งชุมชนที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ตั้งแต่ ๗ ด้านขึ้นไป โดยต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จำนวน ๕ ด้าน คือ ด้านความสะอาดและสภาพแวดล้อม, ด้านการมีส่วนร่วมภายใน ชุมชน, ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับเทศบาล, ด้านการคัดแยกขยะและด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ ขอให้ชุมชน ที่สนใจสามารถสมัครโครงการดังกล่าวได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๗ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน หลักสูตร “เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานขององค์กร จนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดอบรมในวัน อาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปและขอ ความร่วมมือประธานกรรมการชุมชนทุกท่านปรึกษาหารือรายละเอียดของโครงการดังกล่าว หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน

วาระที่ ๘ วาระอื่นๆ

ชุมชนกฤษดานคร (นายสุพจน์ จิ่งตระกูล) เพราะเหตุใดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลฯ จึงไม่ดำเนินการจัดอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง, โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและโครงการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานของ อสม.

กองสวัสดิการสังคม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทศบาลฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวภายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการนอกเขตพื้นที่ เนื่องจากนางบประมาณไปสร้างเขื่อนริมน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในบริเวณตลาดเก่า และส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้ดำเนินการ ณ วัดกุฎี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำหรับในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จะดำเนินโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงานได้แจกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมประชาคมเมืองในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้กับประธานกรรมการชุมชนทุกท่านแล้ว หากประธานกรรมการชุมชนท่านใดที่ยังไม่ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้ส่งแบบตอบรับได้ที่กองวิชาการและแผนงาน ชั้น ๖ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สุภาพร
(นางสุภาพร โชติยะชัยชัย)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้สรุปรายงานการสัมมนาฯ